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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนอื 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖4 

วันศกุร์ที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนอื 

ผู้มาประชุม   14    คน 
 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑. นายเศกวิชัย  สุขเสน ประธานสภา อบต. เศกวิชัย  สุขเสน  
๒. นายสายัณห์  พรหมทิพย ์ รองประธานสภา อบต. สายัณห์  พรหมทิพย ์  
๓. นายเชฎฐา  สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ เชฎฐา  สุขเสน  
๔. นายส าเรงิ  ทองขาว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4 ส าเริง  ทองขาว  
๕. นายสมโชค  เพ็ชรสกุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 สมโชค เพ็ขรสุก  
๖. นายจีระศักดิ์  ทองใบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 จีระศักดิ์  ทองใบ  
๗. นายประสิทธ์ิ  ชูศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 ประสิทธ์ิ  ชูศรี  
๘. นางสาวจิตรา นวลทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 จิตรา นวลทอง  
๙. นายสมคิด  สุดสนิท สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 สมคิด  สุดสนิท  

๑๐. นายอรรถพล  สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อรรถพล  สุขเสน  
๑๑. นายปราโมทย์  บุญเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ปราโมทย์  บุญเสน  
๑๒. นายแสงอาทิตย์  คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 แสงอาทิตย์  คงสุวรรณ  
๑๓. นายสุทิน  สงหน ู สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 ทิน  สงหน ู  
๑๔. นายสมัคร  หนจูีน เลขานุการสภาฯ สมัคร  หนจูีน  

 
ผู้ไม่มาประชุม    4   คน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
๑. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ ๑  
๒. นายอภิโชค  ชนะมาก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 2  
3. นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่4  
4. นางวิน  สุขเสน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
๑. นายธนง  จันแดง นายก อบต. ธนง  จันแดง  
๒. นายอาคม  คงสุวรรณ รองนายก อบต. อาคม  คงสุวรรณ  
๓. นางจิราพร   แสงหริัญ รองนายก อบต. จิราพร   แสงหริัญ  
๔. นางกิตติญา  อินจันทร ์ เลขานุการ นายก. กิตติญา  อินจันทร ์  

 
/เริ่มประชุม...... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
นายเศกวิชัย สุขเสน สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาอบต.ท่านคณะผู้บริหาร ขณะนี้ถึงก าหนดเวลาการประชุมแลว้ 
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผม

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  กองช่างแก้ไขชื่อโครงการ (เลขรหัสสายทางผิด)  

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2564 ประกาศ ณ   
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564  
เดิม โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ตง.ถ88 -0178 แยกทางหลวง
ชนบท ตง.1013 (ควนกลอย)–ต่อเขต อบต.เขาวิเศษ (ควนขวาง) หมู่ที่ 5 แผนฯ 
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ล าดับที่ 7 หน้า 25  
แก้ไข  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สาย ตง.ถ88 -018 แยกทางหลวง
ชนบท ตง.1013 (ควนกลอย)–ต่อเขต อบต.เขาวิเศษ (ควนขวาง) หมู่ที่ 5 แผนฯ 
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ล าดับที่ 7 หน้า 25 

1.2  กรณีท่ีไม่บรรจุญัตติ 
1. เอกสารไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน  
2. ยื่นญัตติวันที่ 6 สิงหาคม 2564 หนังสือเชิญประชุมออกวันที่ 6 สิงหาคม 

2564  
1.3  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

  มาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓1) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว
ราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลา
การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นคราวที่ ๑๓ จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือโควิด - 19 ยังคงทวีความ
รุนแรง โดยเฉพาะไวรัส กลายพันธ์ุชนิดสายพันธ์ุเดลตาที่ เช้ือโรคสามารถ
แพร่กระจายและติดต่อโรคกันได้โดยง่าย ท าให้มีจ านวน ผู้ติดเช้ือรายใหม่ในแตล่ะ
วันเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ได้ก าหนดให้ เป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานผลาสูงเพิ่มมากข้ึน
หากมิได้ด าเนินมาตรการควบคุม และจ ากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางและการ
รวมกลุ่มของบุคคลอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพเพียงพอ แม้ปรากฏว่าผู้ติดเช้ือที่
หายป่วยหรืออ าก ารดีข้ึนจนออกจากโรงพยาบาลได้ในแต่ละวันมีจ านวนเพิ่มข้ึน 
ด้วยก็ตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องบังคับใช้บรรดามาตรการ ข้อห้าม 
และข้อปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเข้มงวดกวดขันเพื่อการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องออกไปอีก
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง และยกระดับบางมาตรการ เพื่อให้การควบคุมการระบาด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้การระบาดเพิ่มความรุนแรงข้ึน  

 
/สถานการณ์..... 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิด – 19 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 

สรุปมียอดผู้ติดเช้ือรวมทั้งหมด 60 คน อ าเภอวังวิเศษร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ใช้มาตรการเข้มงวดกวดขันเพื่อให้การควบคุมการระบาดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงปิดการเข้า-ออกหมู่บ้าน มีการตั้งด่านคัดกรอง ทุกคนกักตัวอยู่
ในบ้านของตนเอง คนที่ตรวจพบเช้ือส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสนาม ตาม
มาตรการการตรวจ  

วันนี้การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2564 เพื่อลดภาวะ
เสี่ยงจึงไม่มีการเปิดแอร์ เพราะเช้ือจะอยูได้นานในสภาพอากาศเย็น  

   1.4 สมาชิกสภาฯ ไม่มาประชุม จ านวน 4 คน 
 1. นายวิปริษณ์  พลบุญ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 2. นายอภิโชค  ชนะมาก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
 3. นายสุรพงษ์ ศรีสวัสดิ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 4. นางวิน  สุขเสน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
(ประชุมสภา อบต.วังมะปรางเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖4  
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564)   

นายเศกวิชัย สุขเสน  ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านพิจารณาตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ด้วยว่าถูกต้องหรือมีสิ่งใดต้องแก้ไข เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่   
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  13  เสียง 

ไม่รับรองรายงานการประชุม  - เสียง 
งดออกเสียง    1 เสียง  (นายเศกวิชัย สุขเสน) 
ไม่มาประชุม    4  คน    (นายวิปริษณ์ พลบุญ, 

         นายอภิโชค ชนะมาก, 
                                                        นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์,นางวิน สุขเสน) 

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง   กระผมขอตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง สาเหตุที่ไม่บรรจุญัตติโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติจ่ายขาด
เงินสะสม   

ตามที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอให้ท้องถ่ินท าแผนเพิ่มเติม ปี 2564 – 2565 
ได้ประกาศผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือพิจารณาเห็นชอบ และ
ประกาศใช้แผนไปแล้วได้ประกาศใช้แผนตาม ปี 2564 – 2565 เมื่อมีการ
ประกาศใช้กระผมด าเนินการในข้ันตอนต่อไปโดยให้กองช่างด าเนินการส ารวจ
โครงการที่ประชาคมหมู่บ้านเสนอทั้ง 10 หมู่บ้าน และออกแบบครบทั้ง 10 หมู่บ้าน  

/เพื่อนสมาชิก..... 
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เพื่อนสมาชิกก็ทราบดีการท างานของคณะผู้บริหาร ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2564 กระผมนัดสมาชิกสภา อบต.เพื่อปรึกษาหารือโครงการเร่งด่วนจะพิจารณาจ่าย
ขาดเงินสะสม เมื่อประชุมเสรจ็กไ็ด้ย่ืนญัตติไปยังประธานสภาฯ แต่ประธานสภาฯ แจ้ง
ว่าเอกสารไม่ครบถ้วนในการพิจารณาญัตติ  

กระผมท าหนังสือสอบถามเหตุผลที่ท่านประธานสภาฯ ไม่บรรจุญัตติดังกล่าว
แต่ก็ไม่มีหนังสือตอบกลับ 

วันน้ีผมสอบถาม ยื่นกระทู้สด ว่าท าไมไม่บรรจุญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติจ่ายขาดเงินสะสม   

นายเศกวิชัย สุขเสน   ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาฯ  รายการใหม่ และญัตติจ่ายขาดเงินสะสม  คณะผู้บริหารแนบเอกสารไม่ครบถ้วน การยื่น

เสนอญัตติต้องยื่นก่อนเพื่อให้ประธานมีเวลาในการพิจารณา 
ญัตติดังกล่าวที่เสนอลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 และส่งให้กระผมตอนเย็น

ประมาณ 17.30 น. ในการส่งเอกสารเพื่อพจิารณาในวาระการประชุมสภากระผมเองก็
เคยโดนผู้บริหารท้วงติมาโดยถึงเรื่องการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ขอให้
เอกสารถูกต้องสมบูรณ์ เอกสารไม่ครบถ้วนน าเข้าที่ประชุมสภาฯ ได้ไง กระผมจึงต้อง
พิจารณาเอกสารให้ครบถ้วน ท่านนายก เองท่านก็รู้อยู่  

เหตุผลที่กระผมไม่น าญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และญัตติจ่ายขาดเงินสะสม กระขอช้ีแจงในการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ สมัยที่ 3 ครั้งนี้  

หากเป็นเรื่องเร่งด่วนมีความจ าเป็นจะต้องเสนอโครงการเพื่อบรรจุในวาระ
การประชุมสภาให้สภาอนุมัติ กระผมในฐานะประธานสภา ก็มีความยินดีที่จะขอเปิด
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ หรือจะรอสมัยประชุมสภา สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 
2564   

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง   ที่จริงเอกสารทุกอย่างมีพร้อม ทางกองช่างได้จัดเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อย 
นายก อบต.  แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 แต่ท่านประธานสภา ไม่เข้ามาขอดูเอกสารที่ส านักงาน 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ         
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 10   
นายสุทิน สงหนู   กระผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10  ท่านนายก อบต.ไม่ต้องน้อยใจส าหรับญัตติเสนอที่ไม่ได้บรรจุในการประชุมสภาครั้งนี้ 

ยังมีการประชุมอีกหลายครั้งก็น่าจะทันในการพิจารณา 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง        
ประธานสภาฯ เหนือ หมู่ที่ 10   
 
 
 

/นายแสงอาทิตย์...... 
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นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ   ขอตั้งกระทู้ถามสด การไม่บรรจุจ่ายขาดเงินสะสม เงินเหลือจ่าย สาเหตุ  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10  ผู้บริหารยื่นเอกสารล่าช้า เรามีวิกฤตสถานการณ์โควิด 2019 อาจผิดพลาดกันบ้าง

ต้องยื่นเอกสารก่อน 3 วัน ท่านประธานกักตัว 14 วัน กรณีพิจารณาการประชุมของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 ไว้
ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 เมื่อไม่ได้น าญัตติเสนอเข้าในการประชุมสภาฯ 
สมัยการประชุมครั้งนี้ ญัตติก็ตกไป สามารถเข้าเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาฯ สมัย
ถัดไปหรือการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปได้หรือไม่  กระผมขอสอบถามว่าจะสามารถ
บรรจุญัตติทั้ง 2 ญัตตินี้ได้หรือไม่ครับ  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ         
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 1   
นายสมัคร หนูจีน   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านนายกฯ ได้ท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาฯ  
ส.อบต.หมู่ท่ี 1  ประชุมเรื่องโรคระบาดโควิด 2019 แต่ปรากฏว่าในห้องประชุมท่านได้ปรึกษาเรื่อง

การจ่ายขาดเงินสะสม เงินเหลือจ่าย กระผมในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้รับเอกสารยื่น
ญัตติโอนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2564 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และญัตติจ่ายขาดเงินสะสม วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลาโดยประมาณ 17.00 น.ที่
บ้าน แต่หนังสือเชิญประชุมสภาฯได้ออกหนังสือเชิญลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 การ
เสนอญัตติดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันท าการเพื่อให้ประธานสภาได้พิจารณา และญัตติ
ดังกล่าวก็มีเอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ ไม่มีแบบแปลนรายละเอียดของโครงการแนบ
มาให้พิจารณาเลย หากญัตติเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ท่านผู้บริหารสามารถยื่นญัตติในสมัยประชุมครั้ง
ต่อไป หรือขอเปิดสมัยวิสามัญ หรือสมัยการประสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เดือน
ธันวาคม 2564     

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง        
ประธานสภาฯ เหนือ หมู่ที่ 10   
นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ   ผมเข้าใจ การท างานในช่วงโควิด มีปัญหาบ้าง แต่ผมอยากให้ท่านประธาน  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10  ตอบให้ชัดเจนในการระบุญัตติจ่ายขาดเงินสะสม โอนเงินเหลือจ่าย ว่าจะเข้าสมัย 

ประชุมสภาฯ ช่วงไหนครับ 
นายเศกวิชัย สุขเสน พิจารณาแล้วเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไว้ให้สภาฯ พิจารณาในสมัยถัดไป        
ประธานสภาฯ  
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง  กระผมขอสอบถามสมัยถัดไปคือสมัยไหนครับ 
นายก อบต. 
นายเศกวิชัย สุขเสน   หากญัตติเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งด าเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน  
ประธานสภาฯ  ของพี่น้องประชาชน ท่านผู้บริหารสามารถยื่นญัตติในสมัยประชุมครั้งต่อไป หรือขอ

เปิดสมัยวิสามัญ หรือสมัยการประสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เดือนธันวาคม 2564     
 

/นายเศกวิชัย..... 
 



๖ 
 

 

 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง  ประธานสภาและเลขานุการสภาฯ บอกว่าเปิดในสมัยวิสามัญก็ได้นะครับ 
นายก อบต. 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ         
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 10   
นายสุทิน สงหนู กระผมขอเสนอให้ท่านนายก พูดตามระเบียบวาระการประชุม  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10  
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง  การท าแผนงบประมาณ แผนเพิ่มเติม สิงหาคม – กันยายน 2564 มีโอกาส 2 เดือน  
นายก อบต.    ถ้าไม่ได้เข้าในปีนี้ก็จะโครงการพับไป ท่านประธานสภาฯและเลขานุการสภาฯ ให้ผม

เปิดวิสามัญนะครับ 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายสมัคร หนูจีน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ         
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 1   
นายสมัคร หนูจีน   ที่ท่านนายกฯ กล่าวถึงกระผมในการเสนอญัตติในสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เพื่อ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 1 พิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ท่านนายกฯ ทราบอยู่แล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านควรเร่งท าเอกสาร
รายละเอียดข้อบัญญัติให้เสร็จก่อน วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

   การยื่นเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม และโอนงบประมาณเหลือจ่าย เมื่อสภาฯ
ไม่สามารถบรรจุในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยนี้ได้ท่านนายกฯ ก็หาว่าสภาฯ เล่น
ในเกมส์ นอกเกมส์ ท่านรู้ก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมดีอยู่แล้ว วันน้ีกระผมในฐานะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ท่านพูดแบบนี้ท่านพูดเป็นสร้างความแตกแยกให้เพื่อน
สมาชิกสภาฯ มองภาพของกระผมและท่านประธานสภาฯ เล่นเกมส์กับท่าน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 4.1 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง   โอนเพ่ิม  
นายก อบต.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. ประเภท  ครุภัณฑ์โรงงาน 

       1.1 สว่านไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,500 บาท  
  (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
2. ประเภท   ครุภัณฑ์ส ารวจ 

       2.1 กล้องระดับ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,600 บาท  
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(สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
/3. ประเภท  ..... 

3. ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง    
          งบประมาณ 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบด าเนินงาน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เดินทางไป
ราชการ จ านวน 37,100 บาท  (6,500 + 30,600 = 37,100) 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น  จ านวน 22,000 บาท 

นายเศกวิชัย สุขเสน มีสมาชิกสภา  ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนออภิปรายแล้ว จะได้ 
ประธานสภาฯ ขอความเห็นชอบเพื่อลงมติต่อไป   
มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ  13  เสียง 

ไม่อนุมัต ิ  - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง  (นายเศกวิชัย สุขเสน) 
ไม่มาประชุม  4  คน    (นายวิปริษณ์ พลบุญ,นายอภิโชค ชนะมาก, 
                                        นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์,นางวิน สุขเสน) 

 4.2 ญัตติการพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 รับหลักการ)  

นายเศกวิชัย สุขเสน   ตามระเบียบ พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
ประธานสภาฯ  2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล จัดท าร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้สภาเห็นชอบและเสนอต่อ
นายอ าเภอเพื่อขออนุมัติ มาตรา 87 วรรค 3 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปี สมาชิกจะแปรญัตติเพื่อเพิ่มเติมรายการ หรือจ านวนรายการไม่ได้ แต่อาจแปร
ญัตติทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายได้ซึ่งไม่ใช่รายจ่ายที่ส่งใช้เงินกู้หรือเงินที่ก าหนดจ่าย
ตามกฎหมาย 

ตามด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถ่ิน
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาในวาระที่ 2 ให้
ก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาฯท้องถ่ินรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ นั้น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติข้อบัญญัติวาระที่ 1 ให้ที่ประชุมสภาฯท้องถ่ิน
ปรึกษาในหลักการร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ ถ้ามีสมาชิกท้องถ่ินประสงค์จะอภิปราย ห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกท้องถ่ินได้
อภิปรายในเรื่องนั้น พอสมควรแล้ว 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่  1 สภาท้องถ่ินจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถ่ินพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 



๘ 
 

 

 
/นายเศกวิชัย..... 

 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ  
นายธนง  จันแดง   กราบเรียนท่านประธานสภาฯกระผม นายธนง  จันแดง ในนามคณะผู้บริหาร 
นายก อบต.ฯ  บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือจะได้เสนอร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนืออีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87  
จึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง
เหนือ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอวังวิเศษ ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ดังต่อไปนี้   
1. สถานะการคลัง 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2564 ดังนี ้

1. เงินฝากธนาคาร จ านวน  35,114,477.81 บาท 
2. เงินสะสม จ านวน  44,275,570.38 บาท 
3.  เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  11,965,741.84 บาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ได้
ประมาณการรายรับไว้ จ านวน 30,044,000 บาท และในส่วนของงบประมาณ
รายจ่ายตั้งไว้ จ านวน 30,044,000 บาท เป็นการจัดท าแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับ
รายรับ)  

ส าหรับรายละเอียดมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้อธิบาย
และช้ีแจงในรายละเอียดต่าง ๆ  ขอเชิญครับ   

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนักที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ช้ีแจงรายละเอียดครับ 
นางทัศนีย์ วิเชียรโชติ รายงานประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วน 
นักวิเคราะห์ฯ  ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง แยกเป็นแผนงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ค าแถลง..... 



๙ 
 

 

 
 
 
 

  ค าแถลงงบประมาณ     
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

          รายรับจริง ปี  
2563 

ประมาณการ ปี 
2564 

ประมาณการ ปี 
2565 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 27,643.00 302,000.00 23,300.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 111,473.60 101,000.00 118,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 225,576.34 213,000.00 232,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 348,485.00 340,000.00 360,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 65,212.92 70,500.00 90,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 778,390.86 1,027,500.00 824,800.00 
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดภาษีจัดสรร 16,423,029.62 16,672,500.00 16,419,200.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16,423,029.62 16,672,500.00 16,419,200.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,197,928.00 12,420,000.00 12,800,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 12,197,928.00 12,420,000.00 12,800,000.00 
รวม 29,399,348.48 30,120,000.00 30,044,000.00 

 

          บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,233,120 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 167,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 1,306,800 
  แผนงานสาธารณสุข 365,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,811,800 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 90,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 80,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,252,980 
  แผนงานการพาณิชย์ 834,000 



๑๐ 
 

 

ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 8,863,300 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,044,000 
 

                                                                                                                                          /ค าแถลง...... 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
รายจา่ย 

รายจา่ยจริงปี 
2563 

ประมาณการ ปี 
2564 

ประมาณการ ปี 
2565 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 7,712,377.50 7,399,910.00 8,863,300.00 
  งบบุคลากร 9,053,042.02 11,130,540.00 11,619,500.00 
  งบด าเนินงาน 5,114,786.43 5,293,150.00 5,377,000.00 
  งบลงทุน 1,508,505.00 5,175,400.00 1,295,600.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 
  งบเงินอุดหนุน 1,575,567.20 1,096,000.00 2,888,600.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,964,278.15 30,120,000.00 30,044,000.00 
 

 
 - ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ฯ ขอเชิญท่านสมาชิกที่จะอภิปรายร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายสทุิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ หมู่ที่ 10  
นายสุทิน สงหนู   กระผมขอแสดงความยินดีในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ส.อบต.หมู่ท่ี 10 ประจ าปี 2565 แต่กระผมขอตั้งข้อสังเกตในการจัดสรรเงินงบประมาณแต่ละหมวด 

ในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่
พี่น้องประชุมชนทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้กระผมคิด
ว่าค่อนข้างจะสูง เพราะเศรษฐกิจเช่นน้ีรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลก็ไม่น่าจะ
เก็บได้ตามประมาณการ เงินอุดหนุน เงินภาษี ตั้งไว้สูงจะมีปัญหาส่งผลกับรายจ่ายรึ
เปล่า  

สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 น่าจะยังคงระบาดอย่าง
ต่อเนื่องแนวโน้มน่าจะยังคงระบาดอีกหลายปี การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2565 โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขตั้งไว้น้อยมาก 
ประมาณสามแสนกว่า หากพิจารณาตามสถานการณ์แล้วน่าจะไม่พอหรือทา่นผู้บรหิาร
มีงบประมาณส่วนอื่น  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนน่าจะตั้งงบประมาณไว้ให้
เยอะกว่านี้ เพราะหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2019 
ลดลงก็ต้องช่วยฟื้นฟูอาชีพให้ประชาชน ต่างกับงบลงทุน เงินอุดหนุนงบประมาณ
ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค งบประมาณ 1,300,000 บาท ลงทุนเยอะแต่ชาวบ้าน
ไม่ได้ใช้บริการ 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 



๑๑ 
 

 

ประธานสภาฯ  
 
 
 

/นายธนง..... 
นายธนง  จันแดง   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้มองเห็นถึงความส าคัญถึงการแก้ไขปัญหา  
นายก อบต.ฯ  การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 ส าหรับงบประมาณด้านสุขภาพ มีงบประมาณ

จากกองทุน สปสช. อีกส่วนหนึ่ง ส าหรับการจัดสรรโครงการช่วยเหลือจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 2019 และมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2565 งบกลาง เงินส ารองจ่าย ส าหรับใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภัย
พิบัติ ฯลฯ ส าหรับงบด้านความเข้มแข็งของชุมชน บางส่วนภารกิจซ้ าซ้อนกับส านักงาน
พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถช่วยเหลือ
สนับสนุนได้แค่บางส่วนเท่านั้น  

นายเศกวิชัย สุขเสน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 โครงการก่อสร้างงบลงทุน มี 2  
ประธานสภาฯ โครงการ  

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ตง.ถ88-037 แยกทางหลวงหมายเลข 
4225 (ห้วยไม่แห้ง) – ต่อเขตเทศบาลต าบลวังวิเศษ (ลิกไนต์) ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 ต าบล
วังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง แตร่ะยะที่ 1 ยังไม่ท าโครงการเลย   
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตง.ถ88-017 แยกทางหลวงชนบท ตง 
1016 (วังวิเศษ) – ในบ้าน ระยะที่ 4 หมู่ที่ 4 ต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง  แต่ระยะที่ 3 ยังไม่ท าโครงการเลย  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 ค่อนข้างน้อยงบลงทุนไม่ถึง 2 ล้าน  
นายก อบต.    แต่ผมก็พยายามที่สุดแล้ว ผมให้ไปท าแผนพัฒนา เพิ่มเติม มาอย่างถูกต้อง  เพื่อน า

โครงการมาจัดสรรงบประมาณ แต่กระผมไม่คิดว่าจะเล่นกันแบบนี้ ท าให้การแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้ด าเนินการ กระผมได้เตรียมให้กองช่าง
จัดเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนออภิปรายอีกหรือไม่ (เมื่อได้เว้นระยะเวลาให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินประสงค์จะอภิปรายเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ไม่มีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
อภิปราย ประธานสภาฯ จึงได้ขอมติที่ประชุม) 
- กระผมจะขอมติครับ ในเมื่อไม่มสีมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออภิปราย ขอมติรบั
หลักการ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มติท่ีประชุม  รับหลักการ 
รับหลักการ  13  เสียง 
ไม่รับหลักการ   - เสียง 
งดออกเสียง  1 เสียง  (นายเศกวิชัย สุขเสน) 
ไม่มาประชุม  4  คน    (นายวิปริษณ์ พลบุญ,นายอภิโชค ชนะมาก, 
                                        นายสุรพงษ์  ศรีสวัสดิ์,นางวิน สุขเสน) 
 



๑๒ 
 

 

 
 

/นายสมัคร..... 
 
 

นายสมัคร  หนูจีน เมื่อรับหลักการ ร่าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
เลขานุการสภาฯ ข้ันตอนต่อไปหลังจากสภาฯได้รับหลักการเมื่อสมาชิกสภาท้องถ่ินรับหลักการ(ร่าง) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังมะปรางเหนือ ล าดับต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 103 (1) จ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ไว้ไม่น้อย
กว่าย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถ่ินพ้นจากหน้าที่เมื่อ  
(๑)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถ่ิน  
(๒)  ตาย  
(๓)  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถ่ินของผู้นั้นสิ้นสุดลง  
(๔)  เลือกคณะกรรมการสภาท้องถ่ินข้ึนใหม่หรืองานที่ได้รับ 
      มอบหมายเสร็จสิ้นลง 
(๕)  สภาท้องถ่ินมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 

ซึ่ งสรุปตามข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้ องถ่ินพ้นจากหน้ าที่  เมื่ อมีการเลือก 
คณะกรรมการชุดใหม่  คณะการการชุดเดิมก็สิ้นสุด ลงตาม (๔)  
ต่อไปให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินและมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน
รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ 
ประธานสภาฯ ไม่เกินเจ็ดคน 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายอรรถพล สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 8  
นายอรรถพล สุขเสน เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวนสามคน   
สมาชิกสภา หมู่ท่ี 8 ผู้รับรองคนที่ 1 นายสมโชค เพ็ชรสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายจีระศักดิ์ ทองใบ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
นายเศกวิชัย สุขเสน   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดเสนอเพิ่มอีก 
ประธานสภาฯ  หรือไม่เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เสนอจ านวน

คณะกรรมการแปรญัตติอย่างอื่นอีก  
ท่านใดเห็นชอบก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  

มติท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันก าหนดคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน 3 คน 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือเสนอช่ือกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติคนที่ 1  



๑๓ 
 

 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายประสิทธิ ชูศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ   หมู่ที่ 6  
นายประสิทธิ ชูศรี ขอเสนอนายจีระศักดิ์ ทองใบ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็นกรรมการแปรญัติ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 6 คนที่ 1  

/นายเศกวิชัย..... 
 
นายเศกวิชัย สุขเสน   มีเพื่อนสมาชิกสภา อบต.จะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เพิ่มอีกไหม 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี  ขอผู้รับรอง 2 คน 

ผู้รับรองคนที่ 1 นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมโชค เพ็ชรสุก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
นายเศกวิชัย สุขเสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดเห็นชอบเลือก  
ประธานสภาฯ  นายจีระศักดิ์ ทองใบ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1

โปรดยกมือ 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันเลือกนายจีระศักดิ์ ทองใบ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือเสนอช่ือกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 2 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
ประธานสภาฯ   เหนือหมู่ที่ 10  
นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ ขอเสนอนายส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10  คนที่  2 
นายเศกวิชัย สุขเสน   มีเพื่อนสมาชิกสภา อบต.จะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 เพิ่มอีกไหม 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี  ขอผู้รับรอง 2 คน 
   ผู้รับรองคนที่ 1 นายสมโชค เพ็ชรสุก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
   ผู้รับรองคนที่ 2 นายสมคิด สุดสนิท  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
นายเศกวิชัย สุขเสน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดเห็นชอบเลือก  
ประธานสภาฯ  นายส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 โปรด

ยกมือ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันเลือกนายส าเริง  ทองขาว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  4 เป็น
กรรมการแปรญัตติคนที่ 2 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือเสนอช่ือกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติคนที่ 3 
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายสุทิน สงหนู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
ประธานสภาฯ   เหนือหมู่ที่ 10  
นายสุทิน สงหนู  ขอเสนอนายอรรถพล สุขเสน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 10 คนที่ 3 
นายเศกวิชัย สุขเสน   มีเพื่อนสมาชิกสภา อบต.จะเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 เพิ่มอีกไหม 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีขอผู้รับรอง 2 คน 
   ผู้รับรองคนที่ 1  นายปราโมทย์ บุญเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 



๑๔ 
 

 

   ผู้รับรองคนที่ 2  นายสมคิด สุดสนิท สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 
นายเศกวิชัย สุขเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือท่านใดเห็นชอบเลือก 
ประธานสภาฯ นายอรรถพล สุขเสน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 โปรด

ยกมือ 
 

/มติท่ีประชุม..... 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันเลือกนายอรรถพล สุขเสน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 เป็น 
 กรรมการแปรญัตติคนที่ 3 

นายเศกวิชัย สุขเสน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯท้องถ่ิน
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 48 ญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติสภา 

ท้องถ่ิน ลงมติรับรับหลักการแล้ว  ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการด้วย โดยให้สมาชิกสภาเป็นผู้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติ ตั้งวัน
ไหนถึงวันไหน และมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายอรรถพล สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 8  
นายอรรถพล สุขเสน เสนอก าหนดรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 8 08.30 – 16.30 น.  
นายเศกวิชัย สุขเสน มีเพื่อนสมาชิกสภา อบต.จะเสนอก าหนดรับค าแปรญัตติเพิ่มอีกไหมถ้าไม่มีขอผู้ 
ประธานสภาฯ รับรอง 2 คน และขอมติที่ประชุม 

ผู้รับรองคนที่ 1  นายแสงอาทิตย์ คงสุวรรณ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
   ผู้รับรองคนที่ 2  นายสมโชค เพ็ชรสุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 
มติท่ีประชุม  ก าหนดรับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2564  

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

นายเศกวิชัย สุขเสน  ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ ท่านใดเสนอเพิ่ม ดังนัน้จึง 
ประธานสภาฯ ขอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่ 15 - 17 

สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภาฯ และวันที่ 18 
สิงหาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติก าหนดให้ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา     
13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ โดยไม่ต้อง
แจ้งเป็นหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ผู้ไม่มาประชุม 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ   
นายสมัคร หนูจีน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 
เลขานุการสภาฯ   ข้อ 109 เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ ประชุมเพื่อเลือกประธานคณะกรรมการแปร

ญัตติและเลขานุการคณะกรรมการการแปรญตัติ ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปร
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ญัตติวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5..... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติอ่ืนๆ  
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายสายัณห์ พรหมทิพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนอื  
ประธานสภาฯ           
นายสายัณห์ พรหมทิพย์       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 คณะผู้บริหารได้ต้ังงบประมาณ 
รองประธานสภาฯ รายจ่ายค่าจ้างเขียนแบบต่างๆ หรือไม่ เพราะพื้นที่ต าบลวังมะปรางเหนือยังคงมีถนน

อีกหลายเส้น โดยเฉพาะหมู่ที่ 9 มีอีกหลายสาย น่าจะเขียนแบบตั้งไว้ เพราะมีงบด่วน
มา ก็จะเสียโอกาส กระผมใครขอฝากท่านประธานไปยังท่านผู้บริหารช่วยตั้งเงินใน
ส่วนน้ีเยอะๆ ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรโครงการต่างๆ  

นายเศกวิชัย สุขเสน  กระผมเห็นด้วยกับการเปิดกรอบต าแหน่งนายช่างเขียนแบบเปิดกรอบเพื่อ 
ประธานสภาฯ รองรับการท างานให้สะดวกรวดเร็วข้ึน  
นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 3  
นายเชฎฐา  สุขเสน   ฝากถามประธานไปยังนายก อบต. โครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวจราจร 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 กระผมโทรถาม สจ.เมื่อวานเรื่องโครงการก่อสรา้งถนนของหมู่ที่ 3 สายพรุเตียวที่ได้รับ

เงินอุดหนุนจาก อบจ.ตรัง ท่าน สจ.ได้ตอบกระผมมาว่า ได้ด าเนินการถึงข้ันตอนสรร
หากรรมการตรวจรับ แต่ท่านนายกฯ โทรไปแจ้งขอยกเลิกการรับเงินอุดหนุน จาก 
อบต. กระผมเองกไ็ม่เข้าว่าท าไมท่านนายกฯ ถึงท าเช่นน้ัน ทั้งๆ ที่ท่านพูดเองว่าสงสาร
ชาวบ้านที่เดือดร้อน  

บังเอิญกระผมลงไปพื้นที่ถนนเส้นนั้นเจอกับเจ้าหน้าที่กองช่างก าลังวัดถนน 
กระผมก็สอบถามว่าท าไมถึงยกเลิกเงินอุดหนุนของ อบจ.ตรัง เจ้าหน้าที่ก็แจ้งกระผม
ว่าเปลี่ยนเป็นเงินอุดหนุนจากกรมฯ แทน แต่เงินอุดหนุนจากกรมไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มา 
แต่ถ้านายกฯ กลับโทรไปยกเลิกเงินอุดหนุนจาก อบจ.ตรัง กระผมไม่เข้าใจเลยจริงๆ 
ท่านพูดว่าหากไม่ได้จ่ายขาดเงินสะสมท่านสงสารชาวบ้านประชาชนที่เดือดร้อน แต่ใน
กรณีนี้ได้เงินอุดหนุนมาแล้ว ก าลังด าเนินการหากรรมการตรวจรับจะเริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วแต่ท่านกลับโทรไปบอกยกเลิก ถ้าท่านให้เหตุผลว่า อบจ.อุดหนุนโครงการ
ก่อสร้างได้ไม่ตลอดทั้งเส้น ถ้าท่านเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงเหมือน
ที่ท่านพูดท่านก็ควรหาแนวทางแก้ไข ใช้งบประมาณของอบต.ท าต่อในส่วนที่เหลือ 
หรือจ่ายขาดเงินสะสม 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ    
ประธานสภาฯ 
นายธนง จันแดง   ต าแหน่งนายช่างเขียนแบบกระผมได้เปิดกรอบไว้ประมาณ 5 - 6 ปีแล้วแต่  



๑๖ 
 

 

นายก อบต.    ไม่มีคนมาบรรจุเลย ปัญหานี้เหมือนกันเกือบทุก อบต. นายช่างโยธากับผู้อ านวยการ
กองช่างก็ไม่สามารถรับรองแบบแปลนได้ อีกประเด็นช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรงโควิด 2019 ก่อนหน้านี้ก็โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก เจ้าหน้าที่ด้าน
สาธารณสุขโดยตรง กระผมก็ได้เปิดกรอบรองรับไว้แล้ว  

 
 
 

/ส าหรับ..... 
   ส าหรับโครงการก่อสร้างถนนสายพรุเตียว หมู่ที่ 3 เพื่อนสมาชิกเข้าใจผิด

มากๆ วันก่อนนายก อบจ.ตรังได้เดินทางมาในพื้นที่กระผมก็ได้มีโอกาสเป็นผู้พาไป
ส ารวจ กระผมก็ไม่มีโอกาสซักถามพูดคุยกัน ก็ได้รับค าแนะน าให้เสนอของบประมาณ
โครงการก่อสร้างถนนของหมูท่ี่ 3 ทั้งสองแห่ง คือ อบจ.ตรังและกรมฯ สรุปว่าได้รับเงนิ
อุดหนุนจากกรมฯ ตลอดสายกระผมจึงโทรไปขอยกเลิกขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ.
ตรัง ให้เปลี่ยนเป็นหมู่ที่  7 ตอนนี้โครงการก่อสร้างถนนของหมู่ที่ 3 กรมฯก าลัง
ด าเนินการ กระผมก็ของแสดงความยินดีกับหมู่ที่  3 เพราะได้ท าตลอดทั้ งเส้น 
ประมาณอาทิตย์หน้าก็น่าจะจัดซื้อจัดจ้างได้ 

นายเศกวิชัย สุขเสน ขอเชิญนายเชฎฐา สุขเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
ประธานสภาฯ หมู่ที่ 3  
นายเชฎฐา  สุขเสน   แต่ที่กระผมคุยกับท่าน สจ. ก็ได้รับค าตอบว่าโครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ท่ี 3 ยกเลิกไม่ได้แล้วเพราะผ่านสภาอนุมัติตามกระบวนการและก าลงัจะด าเนินการก่อสร้าง

นายช่างลงพื้นที่ไปรังวัด กระผมก็ได้สอบถามถึงความคืบหน้าก็ได้ทราบว่าตอนนี้ได้
ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียบร้อยแล้วด้วย 

นายเศกวิชัย สุขเสน มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดเสนอ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้วส าหรับวันน้ี ขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ  เพื่อนสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ และขอปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑6.0๐ น. 
 
         (ลงช่ือ)        สมัคร  หนจูีน      บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายสมัคร  หนูจีน) 
             เลขานุการสภา อบต.วังมะปรางเหนือ 
 


